

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 02 năm 2022**

#### **I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm**

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp 405 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

##### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh**

- Thời gian qua, bà con nông dân phấn khởi trước tình hình lúa vụ Đông Xuân phát triển tốt, tình hình giá cả đầu ra một số mặt hàng nông sản, trái cây có xu hướng tăng nên nông dân phấn khởi an tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh muỗi hành trên cây lúa diễn biến khá phức tạp đã ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa, nhiều nông dân lo lắng sẽ không đạt năng suất so với cùng kỳ và có khả năng thất thu, mất vốn đối với những hộ thuê mướn đất sản xuất; giá lúa có chiều hướng giảm... đã tác động đến tâm lý lo lắng trong nông dân. Người dân mong muốn ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương quan tâm hướng dẫn về mặt kỹ thuật và kiến nghị với ngành chức năng cấp trên có chính sách hỗ trợ đối với một số diện tích lúa bị thiệt hại nặng để nông dân có điều kiện tái sản xuất.

- Hiện nay, giá xăng dầu tăng mạnh, từ đó sẽ kéo theo nhiều loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tăng theo, từ đó ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, nhất là một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Theo phản ánh của dư luận, hiện nay có tình trạng một số cây xăng trên địa bàn tỉnh đóng cửa để chờ tăng giá nhằm thu lợi nhuận cao nên có lúc thị trường không đủ nguồn cung xăng dầu để cung cấp cho người tiêu dùng. Dư luận mong muốn ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra ở các cơ sở, trạm, cây xăng để hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ; Nhà nước đẩy mạnh nhiều chính sách để bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới.

- Dư luận quan tâm đến việc xuất khẩu nông sản của nước ta bị tồn đọng với số lượng lớn ở các cửa khẩu phía Bắc (do Trung Quốc đóng cửa biên giới). Dư luận mong muốn Chính phủ cần đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm giải quyết

hiệu quả tình trạng ứ ứ nông sản tại các cửa khẩu; Chính phủ và Nhà nước có chính sách ổn định lâu dài việc xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường đối với một số loại nông sản, hoa quả, để nông dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, mua bán; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND các tỉnh có quy hoạch trồng trọt tiêu thụ nông sản, để không còn ứ ứ, mất giá...như thời gian vừa qua.

- Thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến giá cả vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao đã ảnh hưởng đến sản xuất, tốn kém nhiều chi phí của bà con nông dân. Qua khảo sát vấn đề này, có 85% ý kiến của những người được hỏi cho rằng bà con nông dân lo lắng về vấn đề này và mong muốn các ngành chức năng đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm bình ổn giá cả vật tư nông nghiệp, phân bón... để bà con nông dân yên tâm sản xuất, cải thiện cuộc sống; ngành nông nghiệp tăng cường liên kết phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp để thu hút nông dân tham gia vào các mô hình hiệu quả nhằm giảm chi phí trong sản xuất.

Đối với sự quan tâm, giải quyết của chính quyền địa phương: ý kiến của những người được hỏi cho rằng, chính quyền địa phương rất quan tâm đến việc nắm tình hình giá lúa và biến động của giá vật tư nông nghiệp; thường xuyên phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức hội thảo, ngành chuyên môn triển khai vận động chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất; triển khai và thực hiện một số công trình: đê bao khép kín, cống; nâng chất các tiểu vùng quy hoạch được triển khai thực hiện kịp thời. Qua đó, dư luận mong muốn chính quyền địa phương tăng cường công tác quy hoạch theo đặc điểm từng vùng; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp thu mua sản phẩm, vận động nông dân tham gia Tổ hợp tác để thực hiện chuỗi giá trị sản xuất tập trung để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí sản xuất; về phía các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra ở các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, hạn chế tình trạng buôn bán hàng giả và đầu cơ tăng giá trái phép để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cần có giải pháp hỗ trợ cho hộ nông dân bị thiệt hại nặng để có vốn tái sản xuất.

## **2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội**

### **\* Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:**

- Qua khảo sát đối với vấn đề học sinh được trở lại trường học trực tiếp (Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất và UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường từ ngày 14/02/2022), có 79% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, các bậc phụ huynh đồng tình vì các em có điều kiện học tập lại như trước đây, hiệu quả học tập và mức độ tiếp thu kiến thức sẽ được nâng lên; đồng thời, tiếp xúc trong môi trường tập thể các em sẽ được rèn luyện và phát triển các kỹ năng tốt hơn, hạn chế được tình trạng nghiện game và các văn hoá độc hại khác. Tuy nhiên, vẫn còn 21% ý kiến cho rằng, phụ huynh vẫn còn lo lắng trước tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp ở một số tỉnh thành trong cả nước với số ca nhiễm tăng nhiều lần so với trước, nên có tâm trạng chưa an tâm khi cho con, em mình đến lớp.

Đối với vấn đề này, dư luận xã hội cũng đồng thuận với chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, dư luận mong muốn các ngành chức năng và Ban Giám hiệu trường cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 lây lan trong trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp học trực tiếp.

Về công tác vận động học sinh đến lớp của Ban Giám hiệu và các ngành chức năng ở địa phương: Theo phản ánh, Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác vận động học sinh đến trường theo quy định, ngoài ra, nhà trường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để các em nâng cao ý thức phòng tránh, đầu giờ mỗi buổi học đều phân công bộ phận để thực hiện rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi các em vào lớp học; nhà trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm các phương án phòng, chống dịch. Ngoài ra, các thầy cô còn trang trí lại khuôn viên, vệ sinh lớp học sạch sẽ để tạo không khí an toàn cho học sinh. Từ đó, tạo sự yên tâm cho học sinh và các bậc phụ huynh.

- Chủ trương của UBND tỉnh cho học sinh lớp 6, học sinh bậc tiểu học sẽ đến trường học trực tiếp vào ngày 21/02/2022 (Công văn số 143/UBND-KGVX ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh); phụ huynh học sinh đang có hai luồng ý kiến khác nhau: *Một là*, đa số phụ huynh đồng tình với việc con em mình đến trường học trực tiếp (vì học sinh học trực tuyến quá lâu đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng học tập). *Hai là*, một số phụ huynh vẫn còn lo lắng vì đến nay các em từ 6 tuổi đến 11 tuổi vẫn chưa được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 và cũng chưa biết chính xác khi nào mới triển khai kế hoạch tiêm ngừa cho các em (từ 6 tuổi đến 11 tuổi). Qua đó, các bậc phụ huynh mong muốn UBND tỉnh có kế hoạch, chỉ đạo ngành y tế, ngành giáo dục phối hợp tốt việc tổ chức và giám sát công tác phòng, chống dịch ở các điểm trường nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp; khẩn trương tổ chức tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi để đảm bảo an toàn khi học sinh đến trường, tạo sự yên tâm cho giáo viên đứng lớp và học tập của học sinh.

**\* Về lĩnh vực y tế và tình hình dịch bệnh Covid-19:**

- Dư luận phấn khởi vì dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, các hoạt động đi lại, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp được hoạt động trở lại theo trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn thông tin của cơ quan truyền thông Báo, Đài thì tỷ lệ tử vong thấp nhưng số ca nhiễm hàng ngày trong cả nước tăng nhiều lần so với trước đây, điều này cho thấy nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. Dư luận tiếp tục mong muốn các ngành chức năng quan tâm công tác tuyên truyền và triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại, không chủ quan lơ là với dịch bệnh; đồng thời các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng cho công tác thông tin, tuyên truyền hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để người dân tiếp cận và cập nhật thông tin nhằm chủ động đề phòng.

- Hiện nay, ở một vài địa phương xuất hiện tình trạng người dân tiếp nhận các thông tin không chính thống cho rằng việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến công tác tiêm ngừa vắc xin của địa phương.

**\* An sinh xã hội:**

- Về các hoạt động mừng xuân trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022: Các tầng lớp nhân dân bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; người dân có điều kiện đi lại và tham gia các hoạt động để vui Xuân đón Tết bên gia đình và người thân theo phong tục truyền thống của người Việt Nam; tình hình người lao động về quê đón Tết tương đối nhiều và hầu hết người dân có ý thức cao trong việc hạn chế các hoạt động tập trung đông người và thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương; tình hình mua bán và sản xuất kinh doanh trong dịp Tết sôi động; các địa điểm tham quan, du lịch hoạt động trở lại thu hút được lượng du khách đến tham quan, tạo không khí vui tươi trong những ngày Tết, hàng hóa phục vụ trong và sau Tết phong phú, giá cả có tăng nhẹ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt người dân trong dịp Tết.

- Dư luận đánh giá cao công tác tổ chức các hoạt động mừng Xuân của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tổ chức vui tươi, an lành, tiết kiệm, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của ngành y tế; phát động người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thông thoáng, tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp, trang trí đèn hoa ở các nẻo đường; một số địa phương tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi trong những ngày cận Tết. Đối với công tác an sinh xã hội của các cấp chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, những gia đình tàn tật neo đơn và có người thân mất do bệnh Covid-19... đã tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước.

**\* Trật tự An toàn giao thông:**

- Thành phố Long Xuyên: Hiện nay trên Quốc lộ 91 (đoạn đường thuộc địa bàn phường Mỹ Bình) lưu lượng xe lưu thông khá lớn, có lúc gây ùn tắc giao thông, một số người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ vẫn còn xảy ra. Nguyên vọng của người dân mong muốn ngành Công an quan tâm điều tiết giao thông, nhắc nhở và xử lý các phương tiện có tình vi phạm.

- Huyện Tịnh Biên: Có ý kiến phản ánh, hệ thống thoát nước dọc theo Tỉnh lộ 948 từ địa phận xã An Hảo đến cầu Bung Tiên, đơn vị thi công lắp đặt nắp cống chưa đồng bộ (vẫn còn một số nơi chưa lắp đặt), có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Người dân mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình lắp đặt hệ thống thoát nước ở tuyến đường nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông; các ngành chức năng trên địa bàn xã An Hảo, xã

Tân Lợi, xã Vĩnh Trung quan tâm nạo vét hệ thống thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Dự luận chung rất phấn khởi khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến An Giang để dự Lễ cất băng khánh thành nhà máy Xây xát lúa gạo lớn nhất Đông Nam Á được đặt tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; lễ khởi công đường tránh Long Xuyên và đường nối dài từ thành phố Cần Thơ đến biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự luận mong muốn Chính phủ và các ngành có liên quan đầu tư nhiều hơn nữa cho An Giang, góp phần quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang phát triển.

### **3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội**

- Thành phố Châu Đốc: Người dân quan tâm đến tình hình du khách đến viếng khu du lịch Quốc gia Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam với lượng khách khá đông. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng trên địa bàn phường Núi Sam và thành phố Châu Đốc quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên kiểm tra việc bán hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu du lịch Miếu Bà Chúa Xứ và chợ Châu Đốc để đảm bảo an toàn cho du khách.

- Huyện Tịnh Biên: Có ý kiến phản ánh, gần đây tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy phóng nhanh trên tỉnh lộ 948 (đoạn đã thi công xong) làm mất an ninh trật tự và có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân mong muốn Công an huyện tăng cường công tác tuần tra trên tuyến đường nêu trên để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

## **II. Một số đề xuất, kiến nghị**

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

### **1. Kiến nghị UBND tỉnh**

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:

+ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân, các bậc phụ huynh và dự luận liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục đã được phản ánh trong báo cáo.

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Quan tâm đến một số nội dung được phản ánh trong báo cáo; hướng dẫn, tập huấn về kỹ thuật phòng bệnh trên lúa, có chính sách hỗ trợ đối với một số diện tích lúa bị thiệt hại nặng để nông dân có điều kiện tái sản xuất.

+ Công an tỉnh: Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân, của dự luận liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự được phản ánh trong báo cáo.

### **2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của UBND thành phố Long Xuyên, UBND huyện Tịnh Biên và Sở Giáo dục & Đào tạo được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban Thường trực đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để có cơ sở trả lời cho người dân./.

**Nơi nhận:**

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Nội chính TU;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và PTNT;
- Công an tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**Phan Trương**